

Thư ngỏ

ROYAL KHANH HOTEL trực thuộc Công Ty TNHH Vận Tải DV An Bảo Khanh xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái.

Với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn 3 sao, nội ngoại thất khang trang, sạch đẹp, tiện nghi có đầy đủ các hạng phòng cho khách hàng lựa chọn, sẽ mang đến cho người dân Phú Yên một địa điểm tham quan, giải trí hấp dẫn và mới lạ; đồng thời đáp ứng nhu cầu dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng khi có chuyến công tác, nghỉ dưỡng, du lịch tại Phú Yên.

Khách sạn Royal Khanh tọa lạc trên đường Nguyễn Huệ, ngay Trung tâm thành phố Phú Yên - Tuy Hòa, cách bãi biển Tuy Hòa (1.5 km) với bãi biển sạch đẹp, thoáng mát, giao thông đi lại rất thuận tiện; phía bắc của khách sạn giáp với đường Nguyễn Huệ nối liền quảng trường thành phố, rất thuận tiện cho các hoạt động nghỉ dưỡng như đi bộ, tắm biển, tập dưỡng sinh,... Từ Khách sạn Royal Khanh đến Ga Tuy Hòa khoảng 10 phút và đến Sân bay Tuy Hòa khoảng 15 phút bằng phương tiện ô tô.

Khách sạn có 60 phòng nghỉ, được thiết kế hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế 3 sao, với đa dạng nhiều loại phòng như: Phòng Royal Suite ; Phòng Quad Family Room ; Phòng Executive Suite ; Phòng Premier Deluxe Triple ; Phòng Deluxe Twin ; Phòng Superior Double, nội thất được bày trí khoa học và tinh tế, lắp đặt những trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng phục vụ quý khách.

Các dịch vụ đi kèm hoàn hảo càng thể hiện sự chuyên nghiệp của Khách Sạn Royal Khanh. Tại Nhà hàng sang trọng của chúng tôi, Quý khách có cơ hội thưởng thức các món ăn đa dạng, đặc sắc theo phong cách Á – Âu và các món đậm đà hương vị Việt Nam, đặc biệt là các món đặc sản vùng biển Tuy Hòa được các đầu bếp lành nghề chế biến. Bên cạnh đó, Nhà hàng tầng 1 và Hội nghị tầng 6 với không gian thoáng đãng và cách bài trí âm cúng, hợp lý, chúng tôi có thể phục vụ cùng lúc 40 đến 200 thực khách, rất thuận tiện để quý khách tổ chức tiệc cho các đoàn lớn hoặc những buổi gặp mặt , hội nghị , tổ chức sinh nhật với quy mô nhỏ và vừa.

Đội ngũ cán bộ nhân viên của Khách sạn Royal Khanh luôn được trau dồi về chuyên môn và nghiệp vụ; với tinh thần nhiệt tình, hết lòng vì khách hàng, luôn ân cần và chu đáo sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm tại Phú Yên cảm giác thân thiện, ấm cúng như đang được ở chính ngôi nhà của mình trong suốt thời gian lưu trú tại Royal Khanh Hotel – Phú Yên

Ngoài ra, chúng tôi có :

1. Nhà hàng Đại Dương trực thuộc Công Ty TNHH Vận Tải TM DV An Bảo Khanh chuyên phục vụ các món ăn Hải sản tươi sống , và nhiều thực đơn cho quý khách hàng lựa chọn (sức chứa nhà hàng từ 50 đến 400 khách) vị trí cách Royal Khanh Hotel 03 km
2. Café Hoàng Phú trực thuộc Công Ty TNHH Vận Tải TM DV An Bảo Khanh chuyên phục vụ các món ăn sáng , và đa dạng mặt hàng cho quý khách hàng lựa chọn vị trí cách Royal Khanh Hotel 300m

Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc vì sự quan tâm của Quý khách, rất mong được sự ủng hộ của Quý khách và rất hân hạnh được phục vụ!

Trân Trọng ./.